

## ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๔ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

### หลักเกณฑ์ฯ ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๘ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาววิมล สีดง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสตรีสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)

### ๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย ได้แก่

๑) นายสมนึก เหลืองอ่อน โรงเรียนเฉลิมกาญจนาอนุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โรงเรียนเฉลิมกาญจนาอนุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) พร้อมเอกสารประกอบ ๒. แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นางสาววิทย์ ดอกกุหลาบ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี)

๓) นางกาญจนา ฮวดศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์)

๔) นายบัญชา เกตุแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์เพื่อการให้บริการทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ๒. รายงานการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ด้วยกระบวนการนิเทศแบบคลินิก ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

๕) นางวรรณิษฐา ค่ายศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมื่อปลัมภ์) สพป.พะเยา เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย ๓P – R Model ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมื่อปลัมภ์) ๒. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมื่อปลัมภ์))

๖) นางสาวนิอร พันธุ์อ่อน โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการนิเทศ แบบให้คำชี้แนะ (Coaching) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านคำก้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคำก้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๓)

๗) นางยาริระ หลังปู่๊ะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก สพป.สตูล (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสองปาก พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านคลองสองปาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมเอกสารประกอบ)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๑/๒๕๖๐** เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ปริญา ปัญญาศรี วิทยาลัยเทคนิคเลย (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาชุดการสอนวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ๑ (๒๑๐๒ - ๒๐๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (๒๑๐๒ - ๒๐๐๓) หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๙/๒๕๖๔** เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางจินตนา ยังจีน โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “รักษหอยขาวท้องถิ่นท่าชนะ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๐/๒๕๖๔** เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวสุญาดา เสงชัยโย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมอญ) สพม.นครปฐม (ผลงานทางวิชาการ คือ รูปแบบการบริหารวิชาการสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมอญ))

**หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๔** มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑) นายประทาน หาดยาว สพม.เพชรบูรณ์ (ผลงานทางวิชาการ คือ รูปแบบการพัฒนา  
คุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การศึกษาประถมศึกษาชนานา ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๕)

๒) นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ สพป.บึงกาฬ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานรูปแบบการเสริมสร้าง  
สมรรถนะผู้เรียนด้านภาษาและการคิดคำนวณ ด้วยการบริหารจัดการ CHON๒CHAMP สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒)

๓) นายภูมิ พระรักษา สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ การวิจัยและพัฒนา  
ศูนย์บริหารการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑)

---